

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม สป.ท. ครั้งที่ ๔๒๘/๔๔-๕๕ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

ห้องประชุม ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๕๕ น.

ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.ทม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รมว.ทม.	<p>๑.การประชุม ครม. โดย รมว. เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๕ มีเรื่องที่ รมว. เป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) โดย รมว. ได้ขอกำชับให้ทุกหน่วยงานราชการไปดำเนินการเรื่องดังกล่าวด้วยประเด็นหลักๆ ที่กระทรวงควรรับทราบ ดังนี้ - รมว. เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคณะที่ปรึกษาทางอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ ๓ และตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานแห่งที่ ๒ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร - การเดินทางเยือนประเทศไทยของอองซานซูจี - การแต่งตั้งข้าราชการให้ขีดกฎหมายเป็นหลัก หากข้าราชการทะเลในหน้าที่ให้ใช้มาตรา ๕๔ ดำเนินการ อาทิ เรื่องการค้ำมนุษย์ - การสร้างกระบวนการคิดและวิเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขอให้ทุกกระทรวงรายงานการเข้าใช้บริการห้องสมุด ภายใน ๓ เดือน - การปฏิรูปข้าราชการตำรวจ - การใช้จ่ายงบประมาณของทุกกระทรวง และ CSR ภาคเอกชน ขอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดความซ้ำซ้อน สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศไทย - รมว. (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กล่าวถึง กรณี ผู้แทนของ World Bank มาทบทวนระดับสูงและชี้แจงการออกกฎหมายของไทย ทำให้สร้างหลักประกันทางด้านธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น และกรณี การบูรณาการข้ามกระทรวง การแก้ไขปัญหาเรื่องกระเบื้องชิงชันข้อบังคับเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกัน - รมว. (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้กล่าวถึง กรณี นักบินและช่างเครื่องของกองทัพอากาศ ๓ นาย เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ลำเลียงทางอากาศสิ่งส่งของอุปกรณ์ บริเวณสถานีโทรทัศน์ขามเฒ่า จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ และ กรณี กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมสมเด็จกระวีราชนิ ๔๕ พรรษา - รมว. (พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ได้กล่าวถึง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๖๐๐ บาท 	ทุกหน่วยงาน
	<p>๒. จากกรณียาฆ่าขี้หมู ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามบทบาทภารกิจและติดตามเพื่อจัดเก็บศึกษาเป็นข้อมูล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒.๑ กรณีการนำพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไปจัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมวิไลซ์ หิซ วิลเลจ ๒.๒ เรื่องติดตามการพิจารณาของประเทศไทย ด้านการค้ำมนุษย์ ๒.๓ ธนาคารโลก ได้เตือนประเทศไทยเรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุ ๒.๔ กรณี เด็กนักเรียน ปวช.ปี ๑ อายุ ๑๗ ปี ถูกยิงเสียชีวิต ที่บ้านคันทนาขาว กทม ๒.๕ กรณี เด็ก อายุ ๓ ปี ถูกยิง อายุ ๒๕ ปี ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต ที่บ้านประเวศ กทม. ๒.๖ กรณี นักศึกษาหญิง อายุ ๑๙ ปี ถูกนายจ้างแจ้งความลักทรัพย์กว่า ๑๐ ล้านบาท ที่ จ.นครพนม ๒.๗ กรณี เหตุเพลิงไหม้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่ จ.ลำปาง ๒.๘ กรณี ประเทศนอร์เวย์มีลัทธิการลดราคาค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุ 	<p>พล./สป. สป. ผล. ดย. ดย. ดย. ดย. ผล.</p>
	<p>๓. การขับเคลื่อนในระยะต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ ขอให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนงานตามแผนงานการปฏิบัติให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ ด้านการพัฒนาประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ การประชุมและสัมมนา การแต่งตั้งโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ และการเตรียมการปฏิบัติแผนงานของปี ๒๕๖๐ ๓.๒ ในสัปดาห์หน้า ให้ความสำคัญเรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณาความถูกต้องในการใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ๓.๓ กรณีการจัดระเบียบพื้นที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ ๓.๔ กรณีการฝึกอบรมให้ความรู้หญิงไทยในต่างแดน และหญิงไทยที่แต่งงานกับคนต่างชาติ ให้ดำเนินการเป็นระบบอย่างเต็มที่ ๓.๕ โครงการเพชรน้ำหนึ่ง ๓.๖ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๔ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว และการทำ MOU กับต่างประเทศ ๓.๗ โครงการที่อยู่อาศัย ตามนโยบายประชารัฐ ๓.๘ การจัดตั้งศูนย์อาเซียน ๓.๙ การจัดเตรียมการต้อนรับ รมว. ในวันศุกร์ที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕ ๓.๑๐ การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของกระทรวง โดย รมว.ทม. ๓.๑๑ การห้วงวันธรรมดามงคลที่ดีของหน่วยงาน ขอให้ผู้บริหารปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคลากร 	<p>ทุกหน่วยงาน พล./สป. พล สค. ดย. พล. กศช./พอช. สป. ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน</p>

ทราบ

บันทึกข้อความที่สรุปที่ รมว. ๐๓๐๗/๗๓๑๑ กว ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

วิฑูรย์

(นางสาววิฑูรย์ สว่างเพชร)
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

วิฑูรย์

(นางนภา เศรษฐกร)

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
30 มิ.ย. 2559

วิฑูรย์

(นางสาวแรมรุ่ง สุบรรณพันธ์)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕

เขียนท่านผอ.ย.
เพื่อไปตรวจและ
พิจารณาสั่งการ
อรุณ

ผอ.ตย.ต.
๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕